

ใกล้สิ้น...กฐินกาล..

นำเสนอเมื่อ : 27 ต.ค. 2552

การทอดกฐินนั้นทำได้ภายในเวลากำหนด คือ หนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษา

ที่มาภาพ

ความหมายของกฐิน

พิธีทอดกฐิน เป็นงานบุญที่มีปีละครั้ง ท่านจึงจัดเป็นกาลทาน แปลว่า "ถวายตามกาลสมัย" คำว่า "กฐิน" มีความหมายที่เกี่ยวข้องกันอยู่หลายความหมายดังนี้

* กฐินที่เป็นชื่อของกรอบไม้ กรอบไม้แม่แบบสำหรับทำจิวร ซึ่งอาจเรียกว่าสะดึงก็ได้

* กฐินที่เป็นชื่อของผ้า หมายถึงผ้าที่ถวายให้เป็นกฐินภายในกำหนดกาล 1 เดือน

* กฐินที่เป็นชื่อของบุญกิริยา คือการทำบุญ คือการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ 3 เดือน เพื่อสงเคราะห์อุปการะปฏิบัติปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่ จะได้ใช้ผลัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาดหรือชำรุด การทำบุญถวายผ้ากฐิน หรือที่เรียกว่าทอดกฐิน

* กฐินที่เป็นชื่อของสังฆกรรม คือกิจกรรมของสงฆ์จะต้องมีกานสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ ในการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

ตำนานกฐิน

ครั้งพุทธกาล มีเรื่องเล่าไว้ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก กฐินชั้นธกะว่า ครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปูลา ประมาณ 30 รูป ซึ่งถือธุดงค์วัตรอย่างยิ่งยวด มีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล จึงพากันเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองนั้นพอถึงเมืองสาเกต ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ 6 โยชน์ก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดี เดินทางต่อไปมิได้ต้องจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตตามพระวินัยบัญญัติ ขณะที่จำพรรษาอยู่ ณ เมืองสาเกต เกิดความรอนรอนอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นกำลัง ดังนั้นพอออกพรรษาปวารณาแล้วก็รีบเดินทาง แต่ระยะนั้นมีฝนตกมากหนทางที่เดินชும்ไปด้วยน้ำ เป็นโคลนเป็นตม

ต้องบุกต้องลุยมาจนกระทั่งถึงกรุงสรวัดถึได้เข้าเฝ้าสมความประสงค์

พระพุทธเจ้าจึงมีปฏิสันถารกับภิกษุเหล่านั้นเรื่องการจำพรรษาอยู่ ณ เมืองสาเกตและการเดินทาง ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลถึงความตั้งใจ ความรอนรจนกระวนกระวายและการเดินทางที่ลำบากให้ทรงทราบทุกประการ

พระพุทธเจ้าทรงทราบและเห็นความลำบากของภิกษุจึงทรงยกเป็นเหตุและมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุจำพรรษาครบถ้วนแล้วกรานกฐินได้ และเมื่อกรานกฐินแล้วจะได้รับอาหิสังสตามที่กำหนดในพระวินัยถึง 5 ประการคือ

1. อยู่ปราศจากไตรจีวรได้ จะไปค้างคืนที่ไหน ไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสำหรับก็ได้ ไม่ต้องอาบัติ

๒. ใสไปไหนมาไหน ไม่ต้องบอกลาก็ได้ ไม่ต้องอาบัติ

๓. ฝนคะโภชนได้ ไม่ต้องอาบัติ

๔. หนีบอดิเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา

5. จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้น เป็นของได้แก่พวกเธอทั้งได้โอกาสขยายเขตจีวรกาล ใหยาวออกไปอีกจนถึงกลางเดือน 4

การทอดกฐินนั้นทำได้ภายในเวลากำหนด คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ก่อนหรือหลังจากนั้นไม่นับเป็นกฐิน

ประเภทของกฐิน

การทอดกฐินที่ปฏิบัติกันในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แยกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทคือ กฐินหลวง และ กฐินราษฎร์

กฐินหลวง

กฐินราษฎร์

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฐิน

อานิสงส์กฐิน

ความหมายของกฐินและทอดกฐิน

หลากหลายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฐิน
..เพราะในเวลาอันจำกัด ภายใน 1 เดือน
ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15
ค่ำ เดือน 12 ทำให้เชื่อกันว่า
ผลของบุญที่จะได้รับมีมากกว่า
พระพุทธรูปเจาตรัสว่า
บุคคลใดเคยทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง
ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี
และเป็นบริวารกฐินก็ดี

...โภ ปุริสะ ดูก่อนท่านผู้เจริญ
บุคคลใดเคยทอดกฐินไว้ในพระ พุทธศาสนา
แมครั้งหนึ่งในชีวิต
ถ้าตายจากความเป็นคนยังไม่ถึงนิพพานเพียงใด
ท่านผู้นั้นจะเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้า ๕๐๐
ชาติ” รวมความว่าการทอดกฐินครั้งหนึ่ง

พระพุทธรูปเจ้า

ท่านบอกวานนอกจากจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า

เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้ว

บุคคลที่ทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต

จะปรารถนาเป็นพระพุทธรูปเจ้าก็ได้

จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้

จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้

จะปรารถนาพระนิพพาน เป็นอรหันต์ปกตก็ได้

(ที่มา)

มีโอกาสเป็นบริวารกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต ณ
วัดป่าม่วงไข่อ.ภูเรือ จ.เลย ในวันที่ 11 ตุลาคม
2552

ในการร่วมสร้างตึกสงฆ์ของโรงพยาบาลเลย สูง
6 ชั้น 126 เติงงงบประมาณ 70 ล้านบาท
ได้รับรู้ถึงการเป็นผู้ให้ของคณะศิษยานุศิษย์หลวง
พ่อชั้นดี ญาณวโร

ซึ่งนำของท่านมาแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานเพื่อแผ่
ถึงผู้ไม่ได้มาร่วมงานด้วยเช่นกัน

ทุกคนหลังไหลมาด้วยจิตศรัทธา

อานิสงสมบูรณ์อีกหรือเปล่าไม่ทราบได้

ในช่วงที่พายุเข้า ฝนที่ตั่งเคาและมีที่ท่าจะตก

กลับมีเพียงเมฆหมอกที่ปกคลุมนำความร่มเย็น
อากาศเย็นสบาย จิตใจสงบเป็นอย่างยิ่ง
แต่หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทอดกฐิน
การเก็บโรงทานเสร็จสิ้นแล้วฝนกลับตกหนักเหมือน
หนักกับชะล้างให้วัดปราศจากสิ่งมัวหมองกระนั้น

วันนี้จึงขอบอกกล่าวบุญกฐินให้กับผู้สนใจ
ในธรรม..เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าทั่วทุก
แห่งที่มีโอกาสเข้ามาอ่านขอเขียนนี้
...เวลาอีกไม่นานจะสิ้นสุดช่วงที่สามารถท
อดกฐินได้

หากมีบุญกฐินที่ใดแล้วท่านทราบข่าว
ปีละหนึ่งเดือน ในหนึ่งเดือนนี้
คุณทำบุญก็ครั้งไม่สำคัญแต่ขอจงตั้งจิตอ
ธิษฐานมั่นใหญ่บุญ ขอบุญที่ใดบอกกล่าว
จงส่งผลให้ผู้ร่วมใหญ่บุญกฐินประสบความสำเร็จ
เจริญในหน้าที่การงาน
...ร่างกายแข็งแรง...ปราศจากโรคภัย
...สมตั้งใจปรารถนาในทุกประการ...

ด้วยจิต...สงบ..